

Siêu bão Yagi: 14 người chết và 176 người bị thương, 3.279 ngôi nhà hư hỏng

BBC- 7 tháng 9 2024

Cập nhật 8 tháng 9 2024



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Người dân dọn dẹp đường phố sau bão tại Hải Phòng

Thông tin cập nhật vào trưa 8/9 cho thấy có ít nhất 14 người chết và 176 người bị thương liên quan tới siêu bão Yagi (tức bão số 3).

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau khi đổ bộ vào miền Bắc, bão Yagi đã gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Cục cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu QĐND Việt Nam) cho biết, tính đến sáng 8/9, số người chết thống kê được đã lên tới 14, bao gồm:

- Quảng Ninh: 4 người;
- Hà Nội: 3 người;
- Hải Phòng: 1 người;
- Hải Dương: 1 người;
- Hòa Bình: 4 người (sáng 8/9, do mưa lũ gây sạt lở đất)

- Quân khu 3: 1 người

Trong đó, 4 người tại tỉnh Hòa Bình là cùng một gia đình, chết do sạt lở đất.

Quân đội ghi nhận 1 trường hợp là Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, cán bộ thuộc Lữ đoàn 513 đóng tại tỉnh Quảng Ninh. Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm bị thương trong khi làm nhiệm vụ chống bão và qua đời hôm 7/9.



Nguồn hình ảnh, Getty Images
Chụp lại hình ảnh, Bão tàn phá TP Hải Phòng

Như vậy, đã có ít nhất 14 người chết do bão Yagi hoặc do ảnh hưởng của cơn bão này.

Bên cạnh đó còn có 176 người bị thương.

Về tài sản, bão đã làm chìm 25 tàu xi măng và gỗ tại nơi neo đậu ở Quảng Ninh.

Các tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nội bị mất điện, mất liên lạc trên diện rộng.

Có 3.279 nhà ở bị hư hỏng; 401 cột điện bị gãy đổ; nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái, hư hỏng; rất nhiều biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông, cầu cống bị gãy đổ; cây xanh đô thị bị bật gốc...

Về nông nghiệp có 121.500 ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại, 5.027 ha cây ăn quả bị mất trắng; trên 1.000 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 20 giờ ngày 7/9, bão số 3 giảm còn cấp 10, giật cấp 12, đang quét qua Hà Nội.

Dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển về Tây Bắc Bộ. Đến sáng 8/9, cường độ sẽ suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, vùng thấp và tan dần ở vùng Tây Bắc.

Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết tính đến 17 giờ chiều nay, bão Yagi đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Có ít nhất 4 người chết, gồm 3 người ở Quảng Ninh và 1 người ở Hải Dương.

Trong số 78 người bị thương, riêng Quảng Ninh có 58, Hải Phòng có 20 người bị thương. Thông tin còn cho biết có 13 người mất liên lạc tại Quảng Ninh.



Nguồn hình ảnh,Getty Images

Chụp lại hình ảnh,Gió bão cuốn đồ vật bay khắp nơi tại TP Hải Phòng



Nguồn hình ảnh,Getty Images

Chụp lại hình ảnh,Hải Phòng chiều 7/9

Vào chiều tối, bão đi sâu vào đất liền. Chiều tối 7/9, nội đô Hà Nội gió tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Tại khu vực Hà Nội, gió đã khiến nhiều cây cối bị gãy đổ, nhà cửa bị hư hại.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn có thể sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ sâu phổ biến từ 20-40cm.

Gần toàn bộ khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh bị cúp điện.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết bão số 3 đã gây sự cố cho 76 đường dây trung áp và làm gián đoạn cung cấp điện cho hơn 238.000 khách hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Theo ước tính, khoảng 40% khách hàng trên địa bàn tỉnh này bị mất điện.

Vào lúc 14 giờ chiều nay (7/9), Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của bão số 3:

- Đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14;
- Đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16;
- Cửa Ông (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 12, giật cấp 14;
- Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 14, giật cấp 17;
- Phù Liễn (Hải Phòng) gió mạnh cấp 8, giật cấp 10;
- Cát Hải (Hải Phòng) gió mạnh cấp 7, giật cấp 10;
- Đông Xuyên (Hải Phòng) gió mạnh cấp 9, giật cấp 10;...

Đông Bắc bộ đã có mưa to, có nơi mưa rất to như Cửa Ông (Quảng Ninh) 113 mm, Cẩm Phả (Quảng Ninh) 110 mm, Cát Bà (Hải Phòng) 86 mm...

Gió đã làm gãy đổ nhiều cây cối, cột điện, nhà cửa tại khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng.

Ở khu vực biển, dù người dân đã neo đậu tàu thuyền từ hôm qua nhưng gió lớn và sóng to đã cuốn nhiều tàu bè trôi tự do trên biển.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Chụp lại hình ảnh, Đường phố ngổn ngang tại Hải Phòng



Nguồn hình ảnh,VGP

Chụp lại hình ảnh,Lực lượng chức năng cứu người bị cây đè ở khu vực Bãi Cháy, Quảng Ninh



Nguồn hình ảnh,Getty Images

Chụp lại hình ảnh,Người dân Hải Phòng trong ngày bão đến



Nguồn hình ảnh,Getty Images

Chụp lại hình ảnh,Khu vực hồ Phương Lưu, TP Hải Phòng trong bão

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ở các địa phương ven biển Bắc Bộ gió bão mạnh còn kéo dài đến chiều tối nay, người dân không nên ra đường.

Bão đã gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Các tỉnh khác ở khu vực duyên hải như Thái Bình, Nam Định... cũng có mưa lớn và gió rất mạnh. Thủ đô Hà Nội đã ghi nhận cây cối và các công trình tạm gãy đổ.

BBC

Nguồn: <https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cp8n4vy4pvmo>

www.vietnamvanhien.org



The banner consists of a yellow background with a green bar at the bottom. On the left is a circular logo with a map of Vietnam and the text 'An Lạc & Tự Chủ'. In the center, the text 'VIỆT NAM VĂN HIẾN' is written in large, bold, brown letters, with the website 'www.vietnamvanhien.info' below it. On the right is the flag of the Republic of China (Taiwan).